

Cập nhật 2023: Giá khám phụ khoa bao nhiêu tiền?

Hiện nay nhu cầu được thăm khám phụ khoa ngày càng tăng cao, tuy nhiên nhiều chị em thắc mắc bằng giá khám phụ khoa bao nhiêu tiền hay chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền?



Trả lời:

- Gói chi phí khám phụ khoa tổng quát : giá từ 320.000 nghìn đồng - 1.000.000 đồng trở lên bao gồm các gói xét nghiệm cơ bản.
- Gói khám phụ khoa giá 280.000 đồng trở lên tại Phòng khám Thái Hà
- Gói khám thai sớm 260.000 đồng đến 900.000 VNĐ.

Khám sản phụ khoa là khám gì?

Khám sản phụ khoa là những hoạt động thăm khám, thăm khám tổng quát âm đạo, những cơ quan sinh sản để nhận ra những biểu hiện bất thường, chẩn đoán tính mạng vùng kín nhanh chóng. Dưới đó những chuyên gia chuyên khoa sẽ chỉ ra phác đồ chữa trị cho người và các lời khuyên để phòng bệnh căn bệnh.

Khi chị em nữ giới có các dấu hiệu bất hay tại âm hộ như ngứa ngáy, đau rát, khí hư ra nhiều lần có mùi hôi, có màu khác lạ, rối loạn kinh nguyệt,...thì cần phải xét nghiệm phụ khoa.

Khám phụ khoa là khám gì? Bây giờ khi đến những bệnh viện để khám sản phụ khoa bạn nữ sẽ được bác sĩ khám vùng kín Trên và âm hộ dưới. Cụ thể là:

- Bộ phận sinh dục trên: Gồm có tử cung, vòi trứng, buồng trứng, ống dẫn trứng.
- Cơ quan sinh dục dưới: bộ phận sinh dục, âm đạo, cổ tử cung.

Khi kiểm tra sản phụ khoa chuyên gia sẽ thực hành khám tổng quát và khám chi tiết từng cơ quan trong âm hộ. Sau đó bạn gái sẽ được yêu cầu thực hiện một vài xét nghiệm cần thiết để nhận biết chính xác bệnh lý và tình trạng của bệnh.

bác sĩ khám phụ khoa giỏi ở Hà Nội: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/top-7-bac-si-kham-phu-khoa-gioi-o-ha-noi>

Khám phụ khoa ở đâu tốt: <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/kham-phu-khoa-o-au-top-8-ia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-tai-3-mien-bac-trung-nam>

Giá khám phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/bang-gia-kham-phu-khoa-2023>

Tư vấn phụ khoa: <http://pras.ambiente.gob.ec/vi/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/tu-van-phu-khoa>

Đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền: <https://www.edili-cassa.re.it/web/dakhoathaiha/bacsi/-/blogs/ot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-het-bao-nhieu-tien-?>

Khi nào nên đi khám phụ khoa?

Theo lời khuyên từ những chuyên gia chuyên khoa, tất cả đàn bà dù tại bất cứ tuổi nào, đã quan hệ hay chưa thì cần đi khám sản phụ khoa định kỳ 3 - 6 tháng/1 lần để có thể bảo vệ tính mệnh chính bản thân mình.

Nhất là là những thời điểm sau đây bạn gái cần thiết đi khám phụ khoa:

- Khám phụ khoa liệu trình trước khi kết hôn: bạn nữ trước khi kết hôn cần đi khám phụ khoa. Điều này không chỉ giúp nữ giới hiểu rõ hơn về tình trạng tính mệnh sinh sản hiện giờ mà còn là bước chuẩn mắc phải quan trọng để chuẩn bị giúp cuộc sống hôn nhân sau này.
- Khám sản phụ khoa trước khi có ý định mang thai: các nữ giới khi có ý định mang bầu thì khám phụ khoa là cách cho bảo vệ tính mệnh bản thân và thai nhi trong giai đoạn thai kỳ. Hơn nữa, trong giai đoạn khám sản phụ khoa nếu như nhận biết những bệnh sản phụ khoa, con gái sẽ được điều trị dứt điểm tình trạng này để tránh lây nhiễm gây ra từ mẹ sang con.
- Khám phụ khoa khi có các triệu chứng bất thường: Khi bị những triệu chứng bất luôn tại bộ phận sinh dục như: Huyết trắng gặp phải biến mất cân bằng và có màu sắc không giống hay, lượng khí hư ra nhiều kèm theo mùi khó chịu, đau vùng bụng dưới, bị rối loạn kinh nguyệt, đau khi quan hệ,..., bạn nữ cần thiết đi khám phụ khoa bởi đây có thể là triệu chứng của những căn bệnh lý sản phụ khoa nguy hại để có cách điều trị sớm.
- Khám sản phụ khoa khi có dấu hiệu căn bệnh tái phát: căn bệnh sản phụ khoa nếu không được chữa đúng cách và kĩ lưỡng thì căn bệnh khó có thể tận gốc và vẫn có xác suất cao bị tái phát lại. Bởi vậy, con gái dưới trị nếu cơ thể có các biểu hiện của bệnh tái phát trở lại thì cần phải tới những cơ sở y tế uy tín để được kiểm tra và điều trị.

Bệnh phụ khoa tạo nên nhiều ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tâm lý và sinh hoạt hằng ngày của người bệnh, thậm chí nếu căn bệnh được phát hiện muộn có thể gây vô sinh – hiếm muộn. Vì thế, ngay khi có triệu chứng bất thường tại cơ quan sinh dục, con gái cần thiết đến ngay những bệnh viện chuyên khoa uy tín để được thăm khám và chữa trị sớm.

Bảng giá khám phụ khoa bao nhiêu tiền?

Từ lâu những câu hỏi như: chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền, khám phụ khoa giá bao nhiêu, chi phí khám phụ khoa ở Hà Nội, bảng giá khám phụ khoa,... là những băn khoăn, câu hỏi chung của rất nhiều con gái khi có ý định đi khám phụ khoa. Đồng thời, chính do đó mà có nhiều lần chị em nữ giới khi có nhu cầu đi khám phụ khoa nhưng lại căng thẳng về câu hỏi chi phí sợ tốn kém cần không dám đi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia chuyên khoa phòng khám 11 Thái Hà cho biết việc đi khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền còn mắc phải phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau như: Nhu cầu khám bệnh, cơ sở y tế lựa chọn để khám, những xét nghiệm nên làm,.. cụ thể như sau:

Nhu cầu khám căn bệnh sản phụ khoa

Bảng giá khám sản phụ khoa hết bao nhiêu tiền sẽ phụ thuộc vào các hạng mục mà phụ nữ có nhu cầu thăm khám và thăm khám cần phải sẽ có mức chi phí không giống nhau hoàn toàn.

Nếu dưới khi bác sĩ tuân thủ hạng mục kiểm tra sản phụ khoa bên Ngoài mà không nhận ra ra dấu hiệu bất thường gì tại quan sinh dục. Bởi vậy, nữ giới sẽ không cần phải phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu cần phải lúc này chi phí khám sản phụ khoa sẽ ít tốn kém hơn. Còn trong trường hợp bạn gái cần phải thăm khám tổng quát và làm theo đầy đủ những thăm khám chuyên sâu thì sẽ có mức giá tiền khám phụ khoa sẽ cao hơn so với bình hay.

Bên cạnh ra, đối với những trường hợp chị em nữ giới lựa chọn khám điều trị vô sinh – hiếm muộn thì sẽ có mức chi phí cao hơn. Do bởi, bạn nữ nên thực hiện thêm nhiều lần thăm khám chuyên sâu không giống.

Tình trạng bệnh

Một trong các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền là phụ thuộc vào tình trạng của đối tượng. Với những đàn bà đi khám sản phụ khoa có tính mạng tốt, chưa có tiền sử mắc bệnh sản phụ khoa và chăm đi khám sản phụ khoa theo định kỳ thì việc thăm khám sẽ được tuân thủ dễ dàng, đơn giản và nhanh gọn hơn cần thiết chắc chắn chi phí cũng sẽ rẻ hơn.

Còn đối với trường hợp bạn gái đi khám phụ khoa khi âm hộ bắt gặp những dấu hiệu bất thường, thì lúc này việc xét nghiệm sản phụ khoa sẽ đòi hỏi phức tạp và tốn rất nhiều lần thời gian hơn nên mức chi phí khám phụ khoa sẽ tốn kém hơn.

Chất lượng phòng khám khám phụ khoa

Yếu tố quyết định rất nhiều đến giá tiền khám phụ khoa hết bao nhiêu tiền là cơ sở y tế mà bạn lựa chọn khám phụ khoa.

Nếu chị em nữ giới lựa chọn khám sản phụ khoa tại đâu tốt với dịch vụ khám và chăm sóc sức khỏe hiện đại, đi kèm đội ngũ chuyên gia chuyên khoa giỏi, rất nhiều lần năm kinh nghiệm và Địa điểm vật chất, trang thiết bị mắc phải y tế tiên tiến thì sẽ có mức giá tiền cao hơn so với các bệnh viện kém chất lượng. Đổi lại, việc lựa chọn khám sản phụ khoa tại đây sẽ giúp chị em sẽ đảm bảo an toàn, có kết quả khám căn bệnh chính xác, nhanh chóng và giai đoạn đạt kết quả cao.

Ngược lại, thông thường tại những trung tâm y tế không đảm bảo chất lượng, có đội ngũ y chuyên gia kinh nghiệm yếu kém và thiết bị mắc phải y tế máy móc cũ kỹ thường sẽ để mức giá tiền thấp để thu hút đối tượng. Chính Cho nên, những bác sĩ bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân phải thật tỉnh táo, tránh lựa chọn khám phụ khoa tại những địa chỉ này. Bởi do, nếu phụ nữ lựa chọn khám phụ khoa tại đây sẽ không chỉ nhận được kết quả kiểm tra không chính xác, mà bạn có phải mất đi thêm nhiều thời gian và tiền bạc đi khám lại nhiều lần.

Các kiểm tra nên

Trong giai đoạn khám sản phụ khoa, chị em nữ giới sẽ được tuân thủ thực hành một vài kiểm tra, từ các thăm khám đơn giản giúp đến chuyên sâu như: thăm khám máu, xét nghiệm nước tiểu, máu xét nghiệm dịch âm đạo, hay thăm khám tế bào tử cung,..., việc này nhằm giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác bạn có mắc phải nhiễm trùng gì không.

Bởi vậy, giá tiền khám phụ khoa hết bao nhiêu cùng sẽ phụ thuộc vào những kiểm tra được thực hiện. Đồng thời, tùy theo dấu hiệu của mỗi con gái mà bác sĩ sẽ chỉ định những thăm khám thích hợp cần thiết chi phí ở mỗi người cũng sẽ không giống.

Nói chung, con gái đừng quá căng thẳng về vấn đề phí khám sản phụ khoa hết bao nhiêu tiền, mà thay vào đó nên lựa chọn cho mình phòng khám uy tín, chất lượng để đảm bảo có được một kết quả thăm khám chính xác nhất.

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội?

Bạn có thể tới những cơ sở y tế và trung tâm y tế sản phụ khoa để được xét nghiệm. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nên lưu ý cần phải lựa chọn các Khu vực khám phụ khoa uy tín, chất lượng.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc khám và chữa bệnh, phòng khám phụ khoa Thái Hà là một trong những địa chỉ khám sản phụ khoa tại Hà Nội được nhiều chị em nữ giới tin cậy.

Các ưu điểm khi khám phụ khoa và phẫu thuật phụ khoa ở Phòng khám Thái Hà bao gồm:

- Được kiểm tra trực tiếp và tiến hành phẫu thuật do bác sĩ giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao: các bác sĩ ở khoa phụ khoa đều đã từng công tác lâu năm ở khoa sản của các bệnh viện hàng đầu Việt Nam, được đào tạo bài bản, chuyên sâu.
- Được dùng hệ thống trang thiết bị mắc phải hiện đại trong khám và phẫu thuật phụ khoa: Tất cả thiết bị mắc phải chẩn đoán, chữa đều tối tân, hiện đại đảm bảo mang đến kết quả chính xác nhất.
- Được đảm bảo sự bảo mật riêng tư: dùng mô hình khám trị bệnh riêng tư (một chuyên gia – một đối tượng – một điều dưỡng), mọi thông tin về bệnh lý sẽ được bảo mật. Dưới khi xét nghiệm, những chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá tỉ mỉ và chỉ ra phác đồ trị liệu quả nhất.

- Khu vực vật chất hiện đại và đội ngũ nhân viên y tế được đào tạo bài bản: Khách hàng sẽ được hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ bởi những nhân viên y tế. Điều này cho phái đẹp cảm giác thoải mái và tự tin khi thực hiện khám và phẫu thuật sản phụ khoa.

Chi phí khám phụ khoa: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien.htm>

Địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/top-12-dia-chi-kham-phu-khoa-uy-tin-o-ha-noi.htm>

Phòng khám phụ khoa Hà Nội: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/goi-y-top-10-benh-vien-phong-kham-phu-khoa-ha-noi-an-toan-uy-tin.htm>

Phá thai 4 tuần: <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/uploads/yhoc/pha-thai-4-tuan-co-nguy-hiem-khong.htm>

Chi phí khám phụ khoa ở Hà Nội: <http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/dakhoathaiha/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-kham-phu-khoa-o-au-tot-?>